

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý,
sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Đặc biệt là các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, quy định hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống gian lận về hóa đơn điện tử. Tăng cường theo dõi giám sát, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế theo quy định, hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với

cơ quan Thuế; làm việc với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Từ đó, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền và đăng tải các nội dung trên các phương tiện báo chí, truyền thông và mạng internet, truyền thông số.

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn của người nộp thuế...

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền việc thực hiện hóa đơn điện tử, lợi ích của hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, chương trình “Hóa đơn may mắn”; phối hợp với cơ quan Thuế trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin, phục vụ định danh, xác thực điện tử ... nhằm ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

6. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao giám sát, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc lập hóa đơn điện tử cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

8. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với cơ quan Thuế để phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử. Tích cực, chủ động triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với cơ quan Thuế nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm đúng quy định, xử lý nghiêm theo pháp luật việc sử dụng hóa đơn nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định.

9. UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, nhận thức về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chuyển đổi số, việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ là một trong các nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng phải thực hiện trên địa bàn.

Tuyên truyền đến người dân khi mua hàng hóa cần yêu cầu người bán xuất hóa đơn theo đúng số lượng hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán hàng.

(Công điện số 1123/CD-TTg và Công điện số 1284/CD-TTg đã được sao gửi đến đơn vị; Công văn số 13348/BTC-TCT gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Trung tâm Thông tin, Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn